

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า แผนปฏิรูปภาษีสหรัฐ-ทิศทางดอกเบี้ยเฟดหนุนดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาค ขณะที่ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากแผนการปฏิรูปภาษีของสหรัฐ และแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในปลายปีนี้

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 33.35 และแนวต้านที่ 33.25

*ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินเคลื่อนไหวตัวใกล้จุดสูงสุดรอบ 1 เดือน ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่ว่า คณะผู้บริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ อาจมีความคืบหน้าในการปฏิรูปการคลัง

*วานนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ เสนอแผนปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรอบ 30 ปี โดยเสนอที่จะลดภาษีสำหรับชาวอเมริกันส่วนใหญ่ แต่ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า แผนดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้กับคนรวย และบริษัทต่างๆ และอาจทำให้สหรัฐขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกหลายล้านล้านดอลลาร์

*ดอลลาร์ยังได้รับแรงหนุนจากตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนที่แข็งแกร่งของสหรัฐ และจากการคาดการณ์ที่ว่า เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้

*นักลงทุนจะมุ่งความสนใจในช่วงนี้ไปยังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งรวมถึงดัชนีราคาใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) สำหรับเดือนส.ค. ที่จะออกมาในวันศุกร์ และตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่จะออกมาในสัปดาห์หน้า โดยนักวิเคราะห์ คาดว่า แรงหนุนที่ดอลลาร์ได้รับอาจจะหายไป หากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ

*ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่สถิติต่ำสุดที่ 1.75% ต่อไปในวันนี้ ขณะที่เกิดภาวะไม่แน่นอนทางการเมืองในนิวซีแลนด์ หลังไม่มีพรรคการเมืองใดชนะเสียงข้างมากในการเลือกตั้ง

*วานนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) มีมติด้วยเสียงเอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% โดยเห็นว่า นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในปัจจุบัน ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ และเอื้อให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลับสู่เป้าหมายได้ แม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

*กนง.มองด้วยว่า เห็นว่า ค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในระยะข้างหน้า อัตราแลกเปลี่ยนจะยังมีแนวโน้มผันผวนสูง จากความไม่แน่นอนในต่างประเทศ จึงควรติดตามสถานการณ์ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 83.19 ล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 8.10 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 454.10 ล้านบาท

*09.37 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 33.32/33 จาก 33.28 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 39.124/145 จาก 39.105 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 112.82/84 จาก 112.81 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1741/43 จาก 1.1743 เมื่อวาน

"ดอลลาร์มีแรงหนุนเข้ามาจากแผนปฏิรูปภาษี และตัวเลขของสหรัฐเมื่อคืนที่ออกมาดี แต่ตลาดก็คงไม่ได้ move อะไรแรงมาก ก็คงดูความตึงหน้ากันไปเรื่อยๆ ก่อน" ดิลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้